

ชื่อเรื่อง รายงานการประเมิน โครงการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการด้านกีฬา เพื่อมุ่งสู่
ความเป็นเลิศ (Nakamwittaya Academy)
ผู้ประเมิน นายประดิษฐ์ นันทะสาร
ปีที่ศึกษา 2561

บทคัดย่อ

การประเมิน โครงการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการด้านกีฬา เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ (Nakamwittaya Academy) ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ของการประเมิน คือ 1) เพื่อประเมิน ความเหมาะสมของบริบทหรือสภาวะแวดล้อมการดำเนิน โครงการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการด้านกีฬา เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ (Nakamwittaya Academy) 2) เพื่อประเมินความพร้อมของปัจจัยเบื้องต้น ในการดำเนิน โครงการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการด้านกีฬา เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ (Nakamwittaya Academy) 3) เพื่อประเมินความเหมาะสมในการดำเนินการด้านกระบวนการที่ใช้ในการดำเนินงานตาม โครงการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการด้านกีฬา เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ (Nakamwittaya Academy) 4) เพื่อประเมินผลผลิตของการดำเนินการโครงการส่งเสริมและพัฒนา การบริหารจัดการด้านกีฬา เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ (Nakamwittaya Academy) 5) เพื่อประเมินผลกระทบของการดำเนินการ โครงการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการด้านกีฬา เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ (Nakamwittaya Academy) โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบ CIPPI Model กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินประกอบด้วย คณะกรรมการสถานศึกษา จำนวน 12 คน ครู และบุคลากร จำนวน 20 คน ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 171 คน และนักเรียน จำนวน 171 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 374 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินประกอบด้วยแบบสัมภาษณ์และแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ การบริหารจัดการด้านกีฬาเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย

และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

ผลการประเมิน พบว่า

1. ผลการประเมิน โครงการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการด้านกีฬา เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ (Nakamwittaya Academy) โดยภาพรวม พบว่า คณะกรรมการสถานศึกษา ครูและบุคลากร ผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียน มีความคิดเห็นว่าเหมาะสมอยู่ในระดับมาก

2. ด้านบริบท (Context) พบว่า ผลการประเมิน โครงการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการด้านกีฬาเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ (Nakamwittaya Academy) ด้านบริบท โดยภาพรวม ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ไม่มีข้อใดที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความต้องการของผู้ปกครองและชุมชนในท้องถิ่น รองลงมาคือ จัดทำแผนการดำเนินงานการบริหารจัดการด้านกีฬาเป็นรูปธรรม และลำดับที่ 3 คือ

โครงการช่วยพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาด้านกีฬาของโรงเรียนให้มีคุณภาพ

3. ด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input) พบว่า ผลการประเมินโครงการส่งเสริมและพัฒนา การบริหารจัดการด้านกีฬา เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ (Nakamwittaya Academy) ด้านปัจจัยเบื้องต้น โดยภาพรวมผลการประเมินอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ไม่มีข้อใดที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีการจัดประชุม อบรม สัมมนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ครูและบุคลากรเกี่ยวกับนโยบาย แนวทางการดำเนินการบริหารจัดการด้านกีฬา เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ และปฏิบัติได้จริง รองลงมาคือ ครูและบุคลากรมีความสามารถในการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการด้านกีฬา เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ และมีการจัดบรรยายภาค อาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการดำเนินงานตามโครงการ และลำดับที่ 3 คือ จำนวนครูและบุคลากรต่อการดำเนินการโครงการเพียงพอและเหมาะสม

4. ด้านกระบวนการ (Process) พบว่า ผลการประเมินโครงการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการด้านกีฬา เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ (Nakamwittaya Academy) ด้านกระบวนการ โดยภาพรวมผลการประเมินอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ไม่มีข้อใดที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด กิจกรรมข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกรีฑา รองลงมาคือ กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศด้านฟุตบอล และลำดับที่ 3 คือ กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการแข่งขันเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับต่างๆ

5. ด้านผลผลิต (Product) พบว่า ผลการประเมินโครงการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการด้านกีฬา เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ (Nakamwittaya Academy) ด้านผลผลิต โดยภาพรวมผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ไม่มีข้อใดที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้เรียนมีความสามารถและทักษะด้านกีฬาตามความถนัดและสนใจ และโรงเรียนมีทีมนักกีฬาฟุตบอล ฟุตซอลและกรีฑาที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับของชุมชนและหน่วยงานภายนอก รองลงมาคือ ผู้เรียนมีวินัย เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีจิตวิญญาณในการแข่งขันและชื่นชมในสุนทรียภาพของการเล่นกีฬา และลำดับที่ 3 คือ ครูและบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารจัดการกีฬา

6. ด้านผลกระทบ (Impact) พบว่า ผลการประเมินโครงการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการด้านกีฬา เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ (Nakamwittaya Academy) ด้านผลกระทบ โดยภาพรวมผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ไม่มีข้อใดที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ครูและบุคลากรในโรงเรียนมีความตื่นตัวในการปฏิบัติและเชื่อมั่นในผลงานที่ได้ร่วมพัฒนาด้านกีฬา รองลงมาคือ นักเรียนได้ไ้คว้ตัวความสามารถพิเศษด้านกีฬา เพื่อศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และลำดับที่ 3 คือ โรงเรียนผลงานด้านกีฬาและเป็นที่ยอมรับจากบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก